



»» อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

**BRR**  
ลุยผลิตชานอ้อย

→→→ อ่านหน้า 5

ทับทิม - BRR มั่นใจปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2560/61 ทะยานแตะ 2.9 ล้านตัน ดันยอดผลิตน้ำตาลพุ่ง 32% และ 330,000 ตัน พร้อมโชว์ฝีมือล็อกราคาขายสูง 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ ชี้แนวโน้มราคาน้ำตาลมีแนวโน้มสดใส เริ่มกลับมาดีพร้อมเดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้า โรงงานแปรรูปล่าสุดตั้งบริษัทลงทุนผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย ต้นมาร์จิ้น

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของน้ำตาลบุรีรัมย์ เนื่องจากคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะยังเป็นไปตามเป้าหมายคือที่ 2.8-2.9 ล้านตัน และมีผลผลิตน้ำตาลทรายราว 330,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 32%

### ● ล็อกราคาขายน้ำตาลสูง

บริษัทยังได้ทำสัญญาขายน้ำตาลทรายล่วงหน้าแล้วกว่า 80% โดยเป็นการล็อกราคาขายในระดับ 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ ได้ถึง 30% ซึ่งถือว่าน่าพอใจ

สำหรับแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลก ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาน้ำตาลทรายดิบ NY No.

## BRRผลผลิตน้ำตาลพุ่งพรวด30% ลุยทำสินค้าชานอ้อยต้นมาร์จิ้น



อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

11 ปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์แล้ว ทำให้บริษัทเชื่อว่าราคาขายน้ำตาลทรายต่างประเทศโดยรวมของปีนี้ น่าจะอยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้ บุรีรัมย์ ยังมีน้ำตาลทรายเป็นประเภท VHP หรือน้ำตาลทรายสีร่ำบรรจุกระสอบที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างประเทศและมีราคาจำหน่ายที่ดีเป็นตัวเสริมอีกด้วย

สำหรับแผนการลงทุนในอนาคตนั้น นายอนันต์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาต่างๆ บรรลุผลแล้ว โดยส่วนของโรงงานแปรรูปน้ำตาลทราย (Refinery) นั้นก็พร้อมลงทุนก่อสร้าง คาดจะมีผลผลิตออกในปีการผลิต 2561/62 ขณะที่ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลนั้น บริษัทก็มีความพร้อมที่จะยื่นประมูลขายไฟฟ้าเมื่อภาครัฐเปิดให้มีการประมูลเนื่องจากมีความพร้อมเรื่องปริมาณวัตถุดิบ รวมไปถึงยังมีแนวทางในการลงทุนทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต

### ● ลุยผลิตสินค้าชานอ้อยต้นมาร์จิ้น

ล่าสุด บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ซูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (Sugarcane Ecoware Co., Ltd.) ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เข้าถือหุ้น 99.99% เพื่อลงทุนโครงการ

บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย โดยเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งภายในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยจะมีการดำเนินการผลิตสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่ทำจากชานอ้อย และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงการ จำหน่ายปลีก-ส่งนำเข้า และส่งออกสินค้า

นายภัทรพงษ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การลงทุนในโครงการบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยของบริษัท เนื่องจากเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจสูง จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และตลาดค่อนข้างใหญ่ ขณะเดียวกันเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูงมาก ซึ่งนับเป็นแปลงวัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางของบริษัทในการใช้ทรัพยากรในการผลิตน้ำตาลให้ได้ประสิทธิภาพผลสูงสุด